

Số: /BQLKKT-QHHTTNMT  
V/v tổng kết, đánh giá thi hành  
Luật Hóa chất số 06/2007/QH12

*Gia Lai, ngày 13 tháng 4 năm 2021*

Kính gửi: Sở Công thương.

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Công văn số 515/VP-CNXD ngày 09/4/2021 của Sở Công thương về việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Hóa chất số 06/2007/QH12. Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo tình hình thực hiện như sau:

### **1. Đặc điểm tình hình hoạt động hóa chất**

- Thống kê các dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất tại Khu công nghiệp Trà Đa từ năm 2008 đến nay:

+ 04 dự án sản xuất phân, vi sinh thuốc trừ sâu (02 dự án đang tạm ngừng hoạt động, 01 dự án chưa đi vào sản xuất và 01 dự án đang hoạt động).

+ 02 dự án chiết nạp oxygen, gas và khí dầu mỏ hóa lỏng (02 dự án đang hoạt động).

+ 01 dự án tái chế chất thải (từ lớp cao su tái chế thành dầu DO).

+ 02 dự án hóa được chưa đi vào hoạt động.

- Các dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất Khu công nghiệp Trà Đa sử dụng công nghệ bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, giảm thiểu việc sử dụng hóa chất nguy hiểm và giảm thiểu chất thải hóa chất, chủ dự án thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành hệ thống an toàn và xử lý chất thải, bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất. Các nhà máy đều được trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, các công trình xử lý chất thải, trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

- Định hướng về phát triển công nghệ hóa chất trong thời gian tới: Các dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất khi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được bố trí địa điểm phù hợp với đặc điểm, tính chất của hóa chất và công nghệ sản xuất, bảo quản hóa chất nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn hóa chất. Khuyến khích các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ thân thiện với môi trường; giảm dần việc sử dụng hóa chất nguy hiểm, thay thế các hóa chất độc bằng các hóa chất ít độc và không độc trong sản xuất và sử dụng; khuyến khích việc tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải hóa chất.

## **2. Kết quả triển khai thi hành Luật Hóa chất**

Nhận định rõ yếu tố nguy hiểm, tiềm ẩn gây thiệt hại trực tiếp đến tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế chủ động tuyên truyền phổ biến đến doanh nghiệp các văn bản, cụ thể: Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 5/3/2013 về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại; Quyết định 26/2018/QĐ-TTg ngày 1/7/2018 ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc; Nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất...

Thường xuyên tuyên truyền để doanh nghiệp nâng cao nhận thức trong ứng phó sự cố hóa chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, nhằm ngăn ngừa không để xảy ra sự cố cũng như sẵn sàng tích cực tham gia ứng phó khi sự cố xảy ra tại khu công nghiệp.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy trong hoạt động hóa chất.

Hướng dẫn cho các doanh nghiệp cách xác định hóa chất nguy hiểm và đánh giá đúng mức độ độc hại, nguy hiểm của hóa chất; kiểm soát chặt chẽ việc thống kê, các quá trình vận chuyển và cất giữ hóa chất. Phổ biến các kỹ năng cơ bản cho doanh nghiệp giảm thiểu tác hại của hóa chất đến con người và môi trường, bằng các biện pháp: Cách ly nguồn phát sinh hóa chất nguy hiểm với người lao động bằng các khoảng cách an toàn hoặc che chắn nguồn hóa chất nguy hiểm nhằm ngăn cách mọi nguy cơ liên quan tới hóa chất đối với người lao động; Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động nhằm ngăn ngừa việc tiếp xúc trực tiếp với hóa chất như: kính an toàn, quần áo, găng tay, giày ủng...

## **3. Khó khăn, vướng mắc**

Qua công tác kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp đang hoạt động có liên quan đến hóa chất hiện nay cho thấy, vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở chưa quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất. Nhiều doanh nghiệp chưa cập nhật thông tin về phiếu an toàn hóa chất chưa đầy đủ, không có nhãn mác, không sử dụng bảo hộ lao động trong sản xuất, bố trí kho chưa ngăn nắp... Đặc biệt, là hiện tượng hóa chất rơi vãi tại khu sản xuất, đây là hành vi gây nguy hiểm đến sức khỏe con người dễ xảy ra các sự cố phát sinh từ hóa chất

Việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp hoạt động hóa chất còn chưa tốt do nhiều nguyên nhân: sự thiếu hiểu biết pháp luật của doanh nghiệp, còn tình trạng doanh nghiệp cố tình vi phạm các quy định pháp luật về quản lý hóa chất. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về hóa chất chưa được thực hiện thường xuyên. Tình trạng phát thải hóa chất độc hại ra môi

trường đang có chiều hướng gia tăng và để lại nhiều hậu quả lâu dài về ô nhiễm môi trường.

#### **4. Đề xuất, kiến nghị**

- Về phía cơ quan quản lý nhà nước: Thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động hóa chất; Thực hiện nghiêm chế độ xử phạt các doanh nghiệp vi phạm các quy định về hoạt động hóa chất và môi trường

- Về phía doanh nghiệp:

+ Việc kinh doanh hóa chất phải thực hiện các quy định về quản lý và an toàn hóa chất theo quy định, thường xuyên bảo dưỡng, vận hành hệ thống an toàn hóa chất; Có cán bộ chuyên trách về an toàn hóa chất, có trình độ chuyên môn phù hợp với quy mô và loại hình sản xuất, kinh doanh hóa chất, nắm vững công nghệ, phương án và các biện pháp bảo đảm an toàn hóa chất.

+ Đồng thời, các doanh nghiệp phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, thường xuyên thực hiện các cải tiến kỹ thuật, tiếp thu và áp dụng các công nghệ sản xuất mới, hiện đại, ít chất thải. Áp dụng các kỹ thuật sản xuất sạch hơn, thực hiện trách nhiệm xã hội...; Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn trong hoạt động sản xuất, giảm thiểu và triệt tiêu các nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất, lưu giữ hóa chất. Các nguồn thải phải được lắp đặt các hệ thống xử lý, vận hành đúng chế độ, đảm bảo các quy định về thải nước thải, khí thải, chất thải rắn...

Trên đây là báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật Hóa chất của Ban Quản lý Khu kinh tế gửi Sở Công thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo ban;
- Lưu VT, QHHTTNMT, Bn.

**KT.TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đăng Khoa**

